

THÔNG BÁO

Kết quả Công tác tham gia xây dựng Chính quyền của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm 2022

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp;

- Các đồng chí lãnh đạo huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri huyện nhà.

Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri huyện nhà lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Côn Đảo đã triển khai thực hiện chủ trương "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Kế hoạch 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình phòng, chống dịch của huyện trong điều kiện bình thường mới. Tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ngành Du lịch và Dịch vụ của huyện từng bước được phục hồi và tăng trưởng. Giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Côn Đảo đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao và đã vượt so với kế hoạch năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường; Cử tri và nhân dân huyện nhà phấn khởi trước những kết quả thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội của 6 tháng đầu năm 2022.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhất trí với báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa trình bày. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tôi xin thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền như sau:

1. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng và triển khai 70 văn bản, tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và huyện nhà.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chủ trì phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ, và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh trên địa bàn huyện. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện; Phối hợp tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không thả rông gia súc.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng trong tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát về tôn giáo, bảo vệ môi trường do huyện tổ chức.

- Tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện; chỉ đạo các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện để tổng hợp báo cáo tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo. Tại 11 hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND Tỉnh và HĐND huyện có 836 cử tri tham dự hội nghị, có 34 cử tri phát biểu 52 vấn đề về lĩnh vực đất đai, dự án nâng cấp sân bay Côn Đảo, điện, môi trường, đào tạo, chính sách hỗ trợ ưu đãi, phương tiện đi lại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia cùng chính quyền địa phương họp lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện; tham gia đoàn tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện khắc phục hậu quả theo quyết định của UBND huyện, cường

chế buộc khắc phục hậu quả công trình xây dựng trái phép, sai phép đối với 11 trường hợp; tham gia 07 cuộc họp đối thoại, vận động người dân nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn; Tham gia các vụ hòa ở các khu dân cư.

- Tổ đi khảo sát thực tế tại Chợ Côn Đảo, 01 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện và tổ chức giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2022. Triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh. Triển đăng ký thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022 với mô hình “*Tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội*” và tiếp tục thực hiện mô hình “*Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội*”; Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo định hướng và bố trí không gian phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất huyện Côn Đảo.

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các chương trình về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

2. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động:

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, huyện phát động; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” và chuyên đề năm 2022 về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu*”.

- Phối hợp tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tham gia tích cực các hoạt động do địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phát động; nhất là các chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tuyên truyền về biên giới biển; các hoạt động “*Đền ơn, đáp nghĩa*”,

chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân. Triển khai mô hình “Xây dựng Khu dân cư bảo vệ môi trường” năm 2021 tại Khu dân cư số 1 với kinh phí 9.320.000đ. Thăm, tặng quà các đơn vị LLVT nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng với tổng số tiền 30.000.000đ; Trao tặng quà cho 15 tân binh con em Côn Đảo tại lễ giao nhận quân năm 2022 và đợt huấn luyện tân binh với tổng số tiền 15.000.000đ. Phối hợp với BCH Biên phòng Tỉnh BR-VT và Đoàn Biên phòng Côn Đảo tổ chức chương trình “*Xuân Biên phòng, ấm lòng dân Bản*” trao 50 suất quà cho gia đình chính sách và gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và Hải đội 33 tổ chức chương trình “Tết Hải đảo” năm 2022 trao tặng 100 suất quà trị giá 40.000.000đ và 2 tấn gạo.

Sau khi dịch bùng phát tại địa phương đến ngày 17/2/2022, MTTQ Việt Nam huyện đã kịp thời đến các khu vực phong tỏa nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để tổ chức đi chợ hộ cho nhân dân, trao tặng quà và hỗ trợ các “gói an sinh” phù hợp cho từng hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh tại các khu phong tỏa, gia đình gặp khó khăn thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà không được hưởng nguồn hỗ trợ của Tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch với 77 lượt hộ với tổng số tiền 33.240.000đ và 270 kg gạo. Hỗ trợ 59 “gói an sinh” của tỉnh BR-VT cho 59 hộ trong khu vực phong tỏa, với tổng số tiền 59.000.000đ. Phối hợp tổ chức công tác hậu cần phục vụ cơm, nước uống cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch và phục vụ công tác hậu cần cho bệnh nhân ở các khu cách ly và điều trị bệnh với 498 lượt người.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng số tiền vận động, hỗ trợ trong 6 tháng đầu năm là: **1.065.700.000đ**. Đã trao tặng cho **1.322 hộ** gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh. Cụ thể như sau: Tổ chức Chương trình “*Tết vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn*” nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Đã trao tặng 847 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, Người cao tuổi và 100 suất học bổng cho học sinh với tổng số tiền 462 triệu đồng và 2.200 kg gạo đảm bảo tất cả mọi nhà đều có cái Tết ấm áp; Trao tặng 23 phần quà cho gia đình chính sách, cựu tù Côn Đảo với tổng số tiền là 35.000.000đ. Triển khai hỗ trợ 75 “gói an sinh” cho 75 hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, gia đình gặp khó khăn thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền 65.700.000đ; Trao 167 suất quà và tiền mặt cho 155 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 95.000.000đ. Trao 100 suất học bổng cho các em học sinh là con em nhân viên Y

tế tuyến đầu phòng chống dịch, các em đạt giải cao trong các kỳ thi tuyển cấp tỉnh và các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 90.000.000đ.

Triển khai thực hiện “Mô hình giảm nghèo bền vững” năm 2022 và mô hình “Hỗ trợ hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống”; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai hỗ trợ vốn 30.000.000đ từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm để thực hiện mô hình. Trong đó: Hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho 3 hộ gia đình với tổng số tiền 15.000.000đ, tổ chức chuyển giao bò giống số tiền 15.000.000đ.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!

Trong 6 tháng cuối năm 2022, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư tình cảm của nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị - xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận; kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những quy định của địa phương. Qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp các ý kiến các tổ chức thành viên. Mặt trận tham gia một số ý kiến, kiến nghị sau:

1. Đề nghị UBND huyện Côn Đảo chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra tình hình an ninh trật tự và kiểm tra tình hình an giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn.

2. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và công tác bảo vệ môi trường, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường.

Trên đây là thông báo công tác gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm 2022.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, quý vị đại biểu và cử tri huyện nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC



Huỳnh Thị Thanh Liên